

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng thủ dân sự năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/02/2024 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh thực hiện Chương trình công tác năm 2024; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo của tỉnh Bắc Giang; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hoá quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/02/2024 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01/3/2023 của chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về Phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo của tỉnh Bắc Giang.

2. Yêu cầu

Các phòng, đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, lộ trình thời gian và biện pháp để chủ động thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ trong Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/02/2024 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

II. NỘI DUNG

TT	Nội dung nhiệm vụ	Phòng, đơn vị chủ trì	Phòng, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
I	Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản, kế hoạch, đề án về phòng thủ dân sự			
1	Rà soát các văn bản QPPL liên quan đến phòng thủ dân sự (theo Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày	Thanh tra Sở	Các phòng, đơn vị thuộc Sở	Thường xuyên

	20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Phòng thủ dân sự).			
2	Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phòng thủ dân sự của Sở Khoa học và Công nghệ cho phù hợp với tình hình thực tế	Ban CHQS Sở	Các phòng, đơn vị thuộc Sở;	Thường xuyên
3	Xây dựng kế hoạch chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả, sự cố, thảm họa rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân.	Phòng quản lý Công nghệ và TTCN	Các phòng, đơn vị thuộc Sở	Thường xuyên
II. Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng thủ dân sự				
1	Tổ chức phổ biến, giáo dục, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự	Các phòng, đơn vị thuộc Sở		Thường xuyên
2	Tham gia các lớp bồi dưỡng, huấn luyện phổ thông, diễn tập ứng phó các thảm họa và kiến thức về phòng thủ dân sự	Các phòng, đơn vị thuộc Sở		Thường xuyên

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu trường các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Giao cho Văn phòng Sở phối hợp các phòng, đơn vị của Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình thực hiện với Giám đốc Sở./.

Nơi nhận:

- Bộ CHQS tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Ban CHQS Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phúc Thương